

การเกิดผลมากของผู้นำ

ศจ. ดร. ซีระ พิริยประยูร กล่าวพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมยอห์น 15:1-8 ในโอกาสจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2004 ที่ฟาวเท่น ทรี รีสอร์ท ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อแต่วันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่า ผู้รับใช้พระเจ้าในทุกยุคทุกสมัย ต่างก็มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่เกิดผลมากเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ทุกคนปรารถนาที่จะเกิดผลทั้งในชีวิตส่วนตัว ในคริสตจักร และในพันธกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า

แต่จากการสังเกตของผู้นำคริสเตียนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีการสรุปว่า ลักษณะคล้าย ๆ กันที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนและผู้รับใช้ของพระเจ้าคือ เกือบครึ่งหนึ่งเกิดผลน้อยมาก หรือไม่เกิดผลเลย หนึ่งในสี่ เกิดผลบ้าง และมีแค่ 5 % เท่านั้น ที่เกิดผลมากในชีวิตการรับใช้

และจากการรับใช้ในพันธกิจงานของพระเจ้า บางครั้งเราเองก็มีความรู้สึกผิดหวัง ที่ไม่ได้เกิดผลมากเท่าที่ควร จึงนำใคร่ครวญว่า เราจะเกิดผลมากตามที่ปรารถนาได้อย่างไร?

จากคำสอนของพระเยซู เราจะพบว่าทรงสอนสาวกให้ใกล้ชิดพระองค์ เพราะเขาเหล่านั้นกำลังจะเป็นผู้นำที่สำคัญของคริสตจักร ดังนั้นในการเกิดผลมาก

1. จะต้องมีกริดที่จะเกิดผลมาก

1.1 เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการทรงจัดเตรียม

“เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราเป็นผู้ดูแลรักษา”

1.2 เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบิดา

“พระบิดาของเราได้รับเกียรติ คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมาก”

2. ต้องมีการพัฒนาเพื่อการเกิดผลมาก

2.1. จากการไม่เกิดผลสู่การเกิดผลมาก “ต้องตัดทิ้งเสีย”

2.2. จากการเกิดผล สู่การเกิดผลมากขึ้นพระเจ้า “ทรงลิด”

2.3. จากการเกิดผลมาก “สู่สภาพเกิดผลมากขึ้น” ต้อง “เข้าสนิท”

แขนงที่เป็นส่วนเกิน นับเป็นอุปสรรคของการเกิดผล ต้องลิดออก เพื่อแขนงที่เกิดผลจะเกิดผลมากยิ่งขึ้น “ในชีวิตของเรามีส่วนที่เกิน ที่ขี้อ่อนแอ, แย่งทรัพยากร ทำให้ไม่สามารถเกิดผลเต็มในส่วนเกินเหล่านั้นอาจจะอะไรก็ได้ที่เราใช้อย่างไม่เหมาะสม ...อาจติดยาการฟุตบอล การใช้เวลา

มากมายอยู่กับคอมพิวเตอร์ หรือส่วนเกินอาจเป็นความเฉื่อยช้า อาจเป็นนิสัยของเราเอง ที่ขึ้นอยู่กับใจ ความกลัว ความอาย”

การเกิดผล ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ (7 ครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้) กับองค์พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นแหล่งกำเนิดของการเกิดผล การตัดสินใจทำให้เกิดพลัง ทำให้เกิดความคิด สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดี

มีคำกล่าวว่า “นักไต่คลิ่น ต้องมีคลิ่นจึงจะเป็นนักไต่คลิ่นได้” ดังนั้นหน้าที่ของนักไต่คลิ่น คือ คอยสังเกตคลิ่น ...เราต้องสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วร่วมมือกับพระองค์ การงานต่าง ๆ ที่ทำนั้นจะเกิดผลแน่นอน เพราะเราร่วมงานกับพระเจ้า ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะทำงานในสาวกได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัดสินใจ ดังนั้นคนที่ทำงานมาก อาจเกิดผลน้อย เพราะเขาใช้เวลาอยู่กับตัดสินใจกับพระองค์แต่การมีความสัมพันธ์กับพระเยซู ส่งผลให้งานเกิดผลมากด้วย ฤทธาภาพของพระองค์ โดยที่เราทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

พระเยซูใช้เวลามากกับพระบิดา ทรงได้ฤทธิ์อำนาจและการสำแดงจากพระบิดา เราทั้งหลายทำงานของพระองค์สามารถเกิดผลมากได้ เพราะพระคริสต์เป็นแหล่งกำเนิดพลังจากพระบิดา ดังนั้นการยอมละทิ้ง “ส่วนเกิน” ในชีวิตของเรา คือการร่วมมือกับพระองค์ ยอมละทิ้งสิ่งที่เป็นอุปสรรคของการเจริญเติบโต

ในตอนท้ายของการเทศนา **ศจ.ดร.ธีระ พิริยประยูร** กล่าวย้าว่ายังมีหลักการและวิธีการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เกิดผลมากขึ้น แต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้เป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการเกิดผลมากฝ่ายวิญญาณ

ที่มา : พระคริสตธรรมปริบทปี สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 55 ฉบับที่ 298 พฤษภาคม – มิถุนายน 2004, หน้า 24.